

TRI ÂN

ĐỘI NGŨ THẦY THUỐC

NHÂN NGÀY 27/2

CHIỀU 26/02/2024, BỆNH VIỆN ĐH Y DƯỢC, ĐHQGHN ĐÃ TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/02/1955 - 27/02/2024).

các y bác sĩ đã cứu chữa biết bao bệnh nhân. Không phải ai cũng thấu hiểu và thông cảm được sự khó khăn, căng thẳng, các áp lực rất lớn của người Thầy thuốc ngay từ trong nhà rồi đi ra xã hội. Có thể nói ít nghề nào mà xã hội đòi hỏi cao về cả phẩm chất và tài năng như nghề y. Mặc dù vậy y bác sĩ Bệnh viện ĐH Y Dược qua các thời kỳ, trong bất cứ hoàn cảnh nào đã luôn vượt mọi khó khăn, đoàn kết, yêu thương, luôn học tập, trau dồi về kiến thức, nghiên cứu khoa học, đồng thời thường xuyên bồi dưỡng đạo đức với phương châm: "Trung thực với nghề, tận tụy với bệnh nhân, sáng tạo với công việc, khiêm nhường và vị tha với mọi đối tượng tiếp xúc".

Năm vừa qua, Bệnh viện đã triển khai các công tác sáp nhập thuận lợi. Đặc biệt, với sự đoàn kết trên dưới một lòng, tập thể viên chức, người lao động của Bệnh viện đã vượt qua được mọi khó khăn, trong thời gian ngắn đã triển khai được các công việc phục vụ bàn giao, hệ thống các công tác văn bản để triển khai các nhiệm vụ mới được ĐHQGHN giao cũng như tiếp tục thực hiện tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh cho cộng đồng và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ về mọi mặt: Từ việc đảm bảo, nâng cao chất lượng trong công tác chuyên môn đến việc phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các hoạt động hội nhập vào ngôi nhà chung của ĐHQGHN và các nhiệm vụ khác.

Trong năm 2023, Bệnh viện Đại học Y Dược đã đạt được một số kết quả nổi bật như: doanh thu của bệnh viện và thu nhập bình quân năm 2023 đều cao hơn năm 2022, tăng lượt khám và điều trị nội trú so với kế hoạch; Mở thêm nhiều danh mục kỹ thuật mới; Cơ cấu, sắp xếp và thành lập mới một số khoa chuyên môn; Công tác Dự án Linh Đường đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; Các hoạt động đoàn thể

Đây là dịp toàn bệnh viện ôn lại truyền thống vẻ vang, tự hào của ngành y; tổng kết các công tác đã đạt được trong năm qua và đề ra phương hướng phấn đấu cho năm tiếp theo, để từ đó xác định rõ hơn trách nhiệm vô cùng thiêng liêng, cao cả của đội ngũ y tế đối với cộng đồng và xã hội.

Chia sẻ về thành công của Bệnh viện trong năm 2023, ông Đặng Xuân Long, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược nhấn mạnh: "Nghề y là nghề đặc biệt" là bởi đối tượng chăm sóc của nghề y chính là con người. Mỗi y, bác sĩ đã chứng kiến những nỗi đau, những giây phút sinh tử của người bệnh, chăm sóc, cứu chữa người bệnh thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Những đêm trực thức trắng, rồi hàng giờ đứng bên bàn mổ, ngày qua ngày,



Chúc mừng NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM



tham gia đầy đủ và đạt nhiều thành tích; Công tác nghiên cứu khoa học được nhân rộng và chất lượng; Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh...). Triển khai đánh giá chất lượng công tác từng cá nhân và từng khoa/phòng qua KPIs...

Có thể nói, so với các bệnh viện lớn, Bệnh viện ĐH Y Dược tuy còn khiêm tốn về quy mô nhưng đây là những con số ghi nhận sự cố gắng vượt bậc, vượt qua mọi khó khăn của tập thể viên chức và người lao động của Bệnh viện trong thời gian triển khai sáp nhập.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn tri ân và gửi lời chúc tới toàn thể đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện luôn dồi dào sức khoẻ, luôn nhiệt huyết, giữ vững niềm tin yêu với nghề, vượt qua mọi khó khăn để xứng đáng với danh hiệu cao quý "Người thầy thuốc của nhân dân" như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúc Bệnh viện Đại học Y Dược ngày càng phát triển, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của nhân dân.

Ghi nhận và tôn vinh sự cống hiến không mệt mỏi của toàn ngành và đặc biệt là đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện ĐH Y Dược, Phó Giám

đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn nhấn mạnh, Bệnh viện Đại học Y Dược, khi chuyển đổi mô hình phổi thuộc giữa Bệnh viện - Trường học, là nơi không chỉ khám, chữa bệnh cho nhân dân bằng kỹ thuật cao mà còn là nơi đào tạo nhân lực y tế cho khối ngành khoa học sức khỏe của ĐHQGHN. Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN xác định việc sáp nhập là thể hiện vai trò, sứ mạng và tầm quan trọng của Bệnh viện. Đây cũng là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển của Bệnh viện về mọi mặt, là mảnh ghép không thể thiếu về lĩnh vực khoa học sức khỏe của ĐHQGHN để hoàn thiện và thực hiện được mục tiêu chiến lược đến năm 2030 ĐHQGHN lọt vào top 500 đại học tốt nhất thế giới.

Chiến lược phát triển của ĐHQGHN là ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cuộc sống, trong thời gian tới, ĐHQGHN sẽ đưa khoa học công nghệ phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Để Bệnh viện là nơi kết hợp giữa khoa học cơ bản với khoa học lâm sàng, ĐHQGHN sẽ đồng hành cùng Bệnh viện trong mọi mặt công tác, để nhanh chóng đưa cơ sở Linh Đường trở thành địa chỉ khám chữa bệnh chất lượng cao của cả nước. Để thực hiện được điều đó, ĐHQGHN cần sự chung sức, đồng lòng của toàn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện vì sự phát triển chung, góp phần đưa vị thế thương hiệu ĐHQGHN vươn tầm quốc tế.

Thay mặt toàn thể bác sĩ, cán bộ, nhân viên Bệnh viện, Giám đốc Bùi Ngọc Minh khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục phấn đấu giỏi về chuyên môn, chuẩn về y đức để xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển, đáp ứng được yêu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày một tốt hơn.

